



คำสั่งโรงเรียนกัลยาณวัตร

ที่ 321/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

เพื่อให้งานกลุ่มวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอนและสัมฤทธิ์ผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และตามจุดมุ่งหมายหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายลิขิต เพชรผล	ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายสมศักดิ์ ตัวงอ้ม	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร
นายจเด็จ อาศนะ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

มีหน้าที่ - ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการวิชาการ

นายอนันต์ เดชโยธิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร	ประธานกรรมการ
นายชัชวาลย์ สงวนศักดิ์	หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
นายสุลักษณ์ มูลจันทร์	หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	กรรมการ
นางสาวจริยาพร สิมทอง	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กรรมการ
นายสุนทร สมบัติธีระ	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กรรมการ
นายฉลอง รักษาภักดี	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	กรรมการ
นางพิณภาคย์ บุตรจันทร์	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
นายมานพ ดีงาม	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	กรรมการ
นางสาวกองแก้ว ตติยภัค	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กรรมการ
นายวีระศักดิ์ วัฒนราช	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี	กรรมการ
นางเรียงราย พันธุ์วิไล	สาขาการงานอาชีพ	กรรมการ
นายเผ่า พันธโคตร	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี	กรรมการ
	สาขาเกษตรกรรม	กรรมการ
	สาขาคอมพิวเตอร์	กรรมการ

นางวนิดา	จิตโคกกรวด	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กรรมการ
นายทวีศักดิ์	พละศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)	กรรมการ
นางพรชนก	ลาดพินนา	หัวหน้างานศูนย์วิจัยและพัฒนา	กรรมการ
นางกัญญา	บุญรอด	หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
		หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน	กรรมการ
นางนงลักษณ์	สหัสรังสีวิทยา	หัวหน้างานวัดผลประเมินผล	กรรมการ
นางสาวนิตยา	ศิริภาณุ	หัวหน้างานทะเบียน	กรรมการ
นายสุขุมาลัยชาติ	วาทวิจารณ์	หัวหน้างานห้องสมุด	กรรมการ
		หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้	กรรมการ
นายอลงกรณ์	บุตรกสก	หัวหน้างานศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
นางสาวรพีพรรณ	ปรีปฎิณะ	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ศรีตระกูล	หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมแนะแนว)	กรรมการ
นางสาวจันทร์เพ็ญวงศ์ศิริรักษ์		หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมศึกษา	กรรมการ
นางอัมพร	จริยพันธุ์	หัวหน้างานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	กรรมการ
นายสุดิษฐ์	เวียงวิเศษ	หัวหน้ากลุ่มวิชาการ	กรรมการและเลขานุการ
นางนิธิดา	เป้าศรี	หัวหน้างานบริหารหลักสูตร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพิริยา	พันธ์สวัสดิ์	หัวหน้างานนิเทศการศึกษา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- มีหน้าที่ - วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและของโรงเรียน
- ควบคุมดูแลกำกับติดตามในด้านการเรียนการสอน
 - ประเมินผลงานด้านวิชาการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556



(นายลิขิต เพชรผล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

